

Số: /BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả khảo sát, làm việc với Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, từ ngày 21/02 đến ngày 29/02/2024, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, làm việc với Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố và Thường trực HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm xem xét kết quả công tác HĐND năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại các huyện, thành phố, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã đến thăm, khảo sát, xem xét hoạt động, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn; cụ thể: Hồ chứa nước Sông Cái, Hồ Trà Co, Nhà máy thủy điện Tân Mỹ (huyện Bác Ái); Hồ chứa nước Sông Than (huyện Ninh Sơn); công trình Quảng trường trung tâm huyện Ninh Phước (huyện Ninh Phước); Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải-tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Khu dân cư Cà Đú (TP. Phan Rang - Tháp Chàm); Khu đô thị mới đầm Cà Ná (huyện Thuận Nam); Hệ thống thoát lũ Mỹ Tường, Mỹ Phong và đường Kè Đầm Nai, Khánh Hải (huyện Ninh Hải); Hồ Kiên Kiên và Khu công nghiệp Du Long (huyện Thuận Bắc).

Qua kết quả làm việc, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen thời cơ, thách thức, diễn biến phức tạp hơn, đã tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi mặt đời sống phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương cũng như kết quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích cực; ở cấp huyện, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 12/13 chỉ tiêu; huyện Thuận Nam 11/12 chỉ tiêu; huyện Thuận Bắc 10/11 chỉ tiêu; huyện

Ninh Hải 12/13 chỉ tiêu; huyện Ninh Phước 10/11 chỉ tiêu; huyện Bác Ái 18/19 chỉ tiêu, huyện Ninh Sơn 16/16 chỉ tiêu.

Đạt được kết quả đó có vai trò quyết định, giám sát, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện, thành phố với UBND huyện, các phòng, ban, địa phương.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2023**

### **1. Kết quả đạt được**

Năm 2023, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện, cấp xã được kiện toàn thường xuyên, phù hợp với tình hình công tác cán bộ và đáp ứng yêu cầu thực tế của từng địa phương.

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã dần đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Các hoạt động của HĐND về tổ chức các kỳ họp, thẩm tra, ban hành nghị quyết, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phiên họp Thường trực HĐND, hoạt động của các Ban HĐND cơ bản được quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Ngoài các kỳ họp thường lệ, HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp phát sinh để cho ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất, bảo đảm cơ sở pháp lý để địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả, năm 2023, HĐND huyện Ninh Hải tổ chức 04 kỳ họp; HĐND huyện Thuận Nam: 04; HĐND huyện Thuận Bắc: 04; HĐND huyện Ninh Sơn: 07; HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 07; HĐND huyện Bác Ái: 03; HĐND huyện Ninh Phước: 05.

HĐND huyện, thành phố đã thông qua nghị quyết quyết định vấn đề quan trọng của địa phương bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Năm 2023, HĐND huyện Ninh Hải thông qua 24 nghị quyết; HĐND huyện Thuận Nam thông qua 28 nghị quyết; HĐND huyện Thuận Bắc thông qua 29 nghị quyết; HĐND huyện Ninh Sơn thông qua 43 nghị quyết; HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thông qua 57 nghị quyết; HĐND huyện Bác Ái thông qua 31 nghị quyết; HĐND huyện Ninh Phước thông qua 28 nghị quyết.

Hoạt động giám sát được quan tâm đẩy mạnh theo quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đã ban hành chương trình, kế hoạch giám sát năm của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND; hầu hết HĐND huyện, thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề ở cấp HĐND<sup>1</sup>; đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND thường lệ; chuẩn bị chặt chẽ và tổ

---

<sup>1</sup> TP. Phan Rang - Tháp Chàm, các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải.

chức thành công hoạt động giám sát của HĐND thông qua lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; có địa phương tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND<sup>2</sup>. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND và các Ban HĐND tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra, cơ bản hoàn thành đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục.

Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Nhìn chung, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đã chú trọng lựa chọn chuyên đề giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở chương trình giám sát đã được HĐND thông qua, Thường trực HĐND đã chỉ đạo, phân công các Ban HĐND triển khai thực hiện.

Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát được quan tâm. Các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND được UBND, các cơ quan, tổ chức xem xét, tiếp thu, giải quyết đạt tỷ lệ cao.

Thường trực HĐND cấp huyện, xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND. Nội dung tiếp xúc cử tri đảm bảo theo quy định pháp luật. Thường trực HĐND đẩy mạnh khảo sát thực tế để xem xét thực tiễn nội dung cử tri phản ánh; tất cả kiến nghị của cử tri đều được xem xét giải quyết theo từng cấp thẩm quyền. Nhìn chung, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời với cử tri đạt hiệu quả.

Thường trực HĐND đã tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định. Qua đó, tiếp nhận, trả lời, giải đáp và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo luật định.

Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND ngày càng được chú trọng cải tiến, nâng chất lượng. Đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức sơ kết hoạt động của HĐND giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; phân công khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; điều hòa các nội dung giám sát, khảo sát, đảm bảo kế hoạch đề ra, có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm các giải pháp đổi mới, cải tiến hoạt động của HĐND. Các Ban HĐND tổ chức

---

<sup>2</sup> Thường trực HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng; Thường trực HĐND huyện Ninh Phước tổ chức phiên giải trình về chuyên mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

giám sát, thẩm tra đảm bảo lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Thường trực HĐND và UBND, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác.

Thường trực HĐND cấp huyện duy trì giao ban hàng quý với Thường trực HĐND cấp xã, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Việc cung cấp thông tin và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cơ bản đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Một số chức danh HĐND chưa được kiện toàn đầy đủ theo quy định<sup>3</sup>.

- Việc tổ chức hoạt động giám sát ở một số nơi còn lúng túng, chưa phân định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật trong tổ chức giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND<sup>4</sup>.

Hoạt động giám sát ở HĐND cấp xã nhiều nơi chưa phát huy hiệu quả, một số nơi, các Ban HĐND chưa tổ chức giám sát đảm bảo quy định pháp luật, có nơi sau giám sát, không có kiến nghị đề xuất<sup>5</sup>.

- Phiên họp Thường trực HĐND có nơi chưa tổ chức hàng tháng theo quy định<sup>6</sup>.

- Có nơi, Thường trực HĐND cho ý kiến một số nội dung chưa đảm bảo về thẩm quyền theo quy định<sup>7</sup>.

- Các hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, tiếp xúc cử tri chuyên đề chưa được đẩy mạnh<sup>8</sup>.

- Các Tổ đại biểu HĐND chưa tổ chức giám sát chuyên đề theo quy định pháp luật<sup>9</sup>.

- Công tác thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu về hoạt động của HĐND có nơi chưa đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp, chưa phản ánh chính xác, đầy đủ thông tin các mặt công tác HĐND<sup>10</sup>.

---

<sup>3</sup> Phan Rang - Tháp Chàm khuyết Phó Chủ tịch HĐND TP; huyện Ninh Sơn khuyết lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội hoạt động chuyên trách; huyện Ninh Hải khuyết lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế.

<sup>4</sup> Huyện Thuận Bắc.

<sup>5</sup> Một số xã thuộc huyện Thuận Nam, huyện Bác Ái.

<sup>6</sup> Chủ yếu ở cấp xã

<sup>7</sup> Huyện Bác Ái.

<sup>8</sup> Hầu hết các địa phương.

<sup>9</sup> Tất cả các huyện, thành phố.

<sup>10</sup> Một số xã thuộc huyện Thuận Nam.

### **III. Kết quả triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội**

Qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND các huyện, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2023, cơ bản đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, triển khai tích cực các nhiệm vụ giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND huyện, thành phố và quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố đã kịp thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã.

UBND các huyện, thành phố, cấp xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao UBND các huyện, thành phố đã tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với không khí vui tươi, an toàn.

Qua làm việc, Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận phản ánh những khó khăn của huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các đề xuất kiến nghị cụ thể:

Các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố chưa trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định<sup>11</sup>; một số địa phương đề ra chỉ tiêu chưa phù hợp với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao<sup>12</sup>; một số địa phương nhận định rất khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2024<sup>13</sup>; khó khăn trong bảo đảm vốn đối ứng của huyện trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia<sup>14</sup>; nguồn ngân sách cấp huyện chi trả theo Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” chưa được bảo đảm thực hiện đầy đủ; việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn gặp khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng<sup>15</sup>, về nguồn vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng<sup>16</sup>.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

#### **1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh**

<sup>11</sup> Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

<sup>12</sup> TP. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải.

<sup>13</sup> Huyện Ninh Phước, Thuận Nam.

<sup>14</sup> Huyện Thuận Bắc, Bác Ái.

<sup>15</sup> Dự án Khu đô thị mới đầm Cà Ná (huyện Thuận Nam), Dự án Khu đô thị mới Bờ Sông Dinh (TP. Phan Rang - Tháp Chàm).

<sup>16</sup> Dự án Khu đô thị mới đầm Cà Ná (huyện Thuận Nam).

- Chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường giám sát, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

## **2. Đối với UBND tỉnh**

- Chỉ đạo các huyện, thành phố trình phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố đảm bảo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện, thành phố theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

- Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, triển khai thực hiện các quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ, thứ bậc, khi quy hoạch cấp tỉnh đã được phê duyệt, quy hoạch cấp dưới phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch tỉnh.

## **3. Đối với Thường trực HĐND các huyện, thành phố**

Qua khảo sát, giám sát, làm việc đôn đốc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố quan tâm đẩy mạnh một số nhiệm vụ sau:

(1) Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ban Thường vụ, Thường trực nhằm lãnh đạo chặt chẽ trong tổ chức và hoạt động của HĐND, bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, phù hợp thực tiễn địa phương.

(2) Tham mưu cấp ủy đảng cho ý kiến rà soát, kiện toàn các chức danh nhân sự của HĐND bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật; quan tâm bố trí công chức tham mưu, giúp việc HĐND bảo đảm đáp ứng yêu cầu năng lực.

(3) Rà soát các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan theo hướng đồng hành linh hoạt, chất lượng, hiệu quả.

(4) Nghiên cứu giải pháp nâng chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các đại biểu hoạt động chuyên trách, đảm bảo tích cực, tăng cường trách nhiệm trong công tác, bám sát chủ trương, pháp luật, kế hoạch, chương trình, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sâu sát cơ sở, địa phương.

(5) Năm 2024 là năm “tăng tốc” thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ, đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, đôn đốc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là giám sát chặt chẽ để đạt các chỉ

tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao năng suất lao động, chuyên đổi số,...

(6) Đẩy mạnh triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc; trên cơ sở Quy hoạch tỉnh, cấp huyện rà soát quy hoạch cấp huyện và điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch cấp trên. Cấp huyện chủ động triển khai thúc đẩy huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển địa phương theo phân cấp đạt kết quả.

(7) Đẩy mạnh các hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu.

(8) Chú trọng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân; theo dõi, đôn đốc có hiệu quả việc giải quyết; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề để tập trung tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cử tri đối với vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động, ảnh hưởng lớn đến người dân địa phương.

(9) Tăng cường phối hợp, thông tin trong công tác giữa Thường trực HĐND các cấp tỉnh - huyện - xã về kết quả hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để hoạt động HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định pháp luật, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

(10) Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND; bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐND; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND; kiện toàn, củng cố bộ phận tham mưu, giúp việc HĐND bảo đảm chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo các điều kiện phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của HĐND./.

**Nơi nhận:**

- Ban Công tác đại biểu - UBND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

B. cáo

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Lục**